

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

เรื่อง การโอนย้ายผู้ให้บริการระบบติดตามเรือ (VMS)

เรียน ลูกค้าผู้ให้บริการ ระบบติดตามเรือประมงทุกท่าน

บริษัท วันลิงค์ เทคโนโลยี จำกัด ขอขอบพระคุณต่อท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความไว้วางใจใช้บริการบริการ VMS ของบริษัทของเราตลอด 5 ปี ที่ผ่านมา ในฐานะผู้ให้บริการที่บริษัทได้ทุ่มเททรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกค้าของเราทุกคนได้รับบริการที่ดี และมาตรฐาน ทั้งการพัฒนาสินค้าและบริการที่ดีในราคาที่เหมาะสมและบริการหลังการขาย 24x7 วัน เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างถูกกฎหมายอย่างราบรื่น

อย่างไรก็ตามบริษัทขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งและขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทไม่สามารถให้บริการต่อท่านต่อไปได้ตามกฎหมายของกรมประมงที่ประกาศออกมาใช้ต่อผู้ให้บริการระบบติดตามเรือประมง อันเนื่องจากข้อจำกัดของกฎหมาย จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทจะหยุดดำเนินการให้บริการ VMS นี้ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้ใช้บริการระบบติดตามเรือได้ตามปกติและไม่กระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทได้ดำเนินการเพื่อขายและโอนย้ายกิจการนี้ ให้กับ บริษัท ดิจิทัล แคปิตอล จำกัด โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งการขาย/โอนย้ายกิจการในครั้งนี้ บริษัท ดิจิทัล จะยังคงรักษาคุณภาพการบริการและการบริการหลังการขายเหมือนเดิมตามที่ บจก.วันลิงค์ เทคโนโลยี ได้เคยดำเนินการไว้และขอยืนยันว่าการโอนย้ายดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานใดๆ ของท่านที่เป็นอยู่แล้ว

เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและไม่ผิดต่อกฎหมายจึงขอความร่วมมือจากท่านในการลงนามเอกสารสัญญาการขอใช้บริการระบบ VMS พร้อมแนบเอกสารประกอบส่งกลับมา บริษัท ดิจิทัล แคปิตอล จำกัด

- ไลน์แอด สแกนคิวอาร์ โค้ด (ถ่ายภาพ)
- E-mail : cs@digitalcapital.co.th
- ไปรษณีย์ที่อยู่ บริษัท ดิจิทัล แคปิตอล จำกัด
เลขที่ 98/616 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 7
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140 โทร. 02-106-5313



และท่านสามารถใช้งานระบบได้ตามปกติ โดยเข้าใช้งานด้วย User/Password เดิมที่ท่านใช้อยู่ ผ่านช่องทาง <https://vms.digitalcapital.co.th/Account/login> บริษัทฯ จะแนบ Link ดังกล่าวไว้ที่หน้าการใช้งานเดิม และส่งผ่านช่องทางไลน์ของลูกค้า

บริษัทจึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านดำเนินการลงนามในเอกสารสัญญาการขอใช้บริการระบบ VMS และส่งกลับมายังบริษัท ดิจิทัล แคปิตอล จำกัด ตามช่องทางข้างต้น ภายในวันที่ 25 เมษายน 2564 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้แสดงเจตนาในการใช้บริการ VMS ต่อไป และบริษัทจะดำเนินการโอนย้ายการให้บริการให้แก่ท่าน เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้หากภายหลังจากวันที่ 25 เมษายน 2564 ท่านมีความประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการระบบ VMS กับ บริษัท ดิจิทัล แคปิตอล จำกัด ท่านสามารถแจ้งเป็นหนังสือมายังช่องทางการติดต่อข้างต้น และพิจารณาใช้บริการกับผู้ให้บริการรายอื่นได้

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจใช้บริการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความไว้วางใจในการใช้บริการของ บริษัท ดิจิทัล แคปิตอล จำกัด ด้วยเช่นกัน

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายสัมฤทธิ์ บุญอมร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วันลิงค์ เทคโนโลยี จำกัด